

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2013

น้ำจืดแห่งฤทธิ์อำนาจที่เมืองมวนซึ่งเป็นน้ำที่สื่อถึงความรักของพระเจ้า การนมัสการและการแสดงเพื่อฉลองงานครบรอบ 13 ปี



คริสตจักรมันมินมวนที่ถูกล้อมรอบด้วยทะเล

พิธีเปิด
อนุสาวรีย์น้ำจืดแห่ง
ฤทธิ์อำนาจของ
พระเจ้าที่เมืองมวน
ศิษยาภิบาล
อาวูโส คร.แจร์อ็อก ลี
(คนที่สามจากซ้าย)

นับตั้งแต่เขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งล้อมรอบไปด้วยน้ำ ทะเลในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1999 คริสตจักรมันมินมวน ได้ประสบกับการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด

สมาชิกคริสตจักรเริ่มอธิษฐานด้วยความเชื่อในการ อัจศจรรย์ของการเปลี่ยนน้ำจืดที่มารูห์ให้เป็นน้ำจืดซึ่ง บันทึก ไวโนอพพ 15:25 คนเหล่านั้นรับเอาคำอธิษฐาน ของศิษยาภิบาลอาวูโส คร.แจร์อ็อก ลีในเดือนมีนาคม 2000 จากนั้นไม่กี่ปีถัดมาก็กลายเป็นน้ำจืดดื่มได้เท่านั้น แต่ การทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์ได้ปรากฏให้เห็น ผ่านน้ำจืดนี้ด้วยเช่นกัน

ในปี 2007 มีการยืนยันถึงความปลอดภัยและความ ปลอดภัยของน้ำจืดที่เมืองมวนในการทดสอบหาแร่ธาตุ ชาติโลหะหนัก สารเคมีตกค้าง ปฏิกริยาต่อผิวหนัง และ ความเป็นพิษผ่านการวิเคราะห์และการทดลองซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศ สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2010 น้ำจืดที่เมืองมวน ได้รับการรับรองคุณภาพให้มีคุณสมบัติเพื่อการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้ผ่าน การทดลองเพิ่มเติม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)



ผลการทดสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของสหรัฐอเมริกา



1: หลังจากการแสดงฉลองครบรอบ แหกผู้มาเยือนได้ถวายคำขอบพระคุณและยกย่องสรรเสริญแด่พระเจ้า คนเหล่านั้นเต้นรำกับบรรดานักแสดงในสวนน้ำจืดแห่งเมืองมวน 2: การนมัสการขอบพระคุณฉลองครบรอบ 13 ปี น้ำจืดแห่งฤทธิ์อำนาจที่เมืองมวนพร้อมกับผู้มาท่องเที่ยว 3: ศิษยาภิบาลดองโซชินกำลังแบ่งปันคำเทศนา ในการนมัสการ 4: การแสดงของคณะนักร้องกลุ่ม "คริสตัล" และ "ชาวค ออฟ ไทท์"

มีน้ำอยู่ชนิดหนึ่งที่เป็นขียนถึงพระเจ้าผู้ทรง พระชนมอยู่และสื่อถึงความรักของพระองค์ น้ำนี้คือ น้ำจืดที่เมือง มวนซึ่งนำการบัพติศมาของพระเจ้า และคำตอบมาให้กับเราเมื่อเราใช้น้ำนี้ด้วยความเชื่อ

การนมัสการและการแสดงเพื่อฉลองงานครบ รอบ 13 ปีของ "น้ำจืดแห่งฤทธิ์อำนาจที่เมืองมวน" ถูกจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2013 ที่คริสตจักรมัน มินมวนโดยศิษยาภิบาลมุนซูล คิมในแซง-เมียน มวน-กุงจังหวัด โจนันัม ผู้นำจากหลายองค์การรวมทั้ง ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และผู้เชื่อจำนวนมากได้ร่วม ซึ่งรวมถึงผู้ว่าการเมืองมวน และสมาชิกสภาจังหวัด อีกหลายคน

ในช่วงการนมัสการ ผู้ว่าการเซียงู คิมกล่าว ไวโนคำปราศรัยของท่านว่า "ผมขอแสดงความ ยินดีอย่างจริงใจ กับการฉลองครบรอบ 13 ปีของ น้ำจืดที่เมืองมวนและผมขอแสดงความยินดีแทน ผู้คนที่อาศัยในเมืองมวนอีก ประมาณ 80,000 คน คริสตจักรมันมินมวนไม่เพียงแต่เผยแพร่พระคำของ พระเจ้า แต่คนเหล่านั้นยังมีส่วนร่วม ในการพัฒนา ของถิ่นด้วยเช่นกัน ผมขอขอบคุณศิษยาภิบาลอาวูโส

คร.แจร์อ็อก ลีแห่งคริสตจักรมันมินเซินทรัล สำหรับการ ให้ความช่วยเหลือคนยากจนด้วยข้าวที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตในเมืองมวน ผมซาบซึ้งกับ ความรักของท่านมีต่อบ้านเกิดเมืองนอนของคุณ ผม อยากรู้ว่าคุณเหล่านั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้า"

ศิษยาภิบาลดองโซ ชิน (ผู้ช่วยศิษยาภิบาลแห่ง คริสตจักรมันมินเซินทรัล) แบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อ "ผู้ที่ผู้ คนแสวงหาการอัศจรรย์" จากยอห์น 4:48 ท่านกล่าวว่า "น้ำจืดแห่งเมืองมวนเป็นสิ่งที่พระเจ้า ประทานให้ด้วย ความรักของพระองค์ ด้วยการ อัศจรรย์นี้พระเจ้าทรงต้องการให้ผู้คนจำนวนมาก เป็นสุข แก้ไขปัญหาของตน และไปถึงที่อยู่อาศัยที่ดี กว่าในแผ่นดินสวรรค์" ศิษยาภิบาลเอลเซอร์ เค. หุง (รองประธานสหคริสตจักรแห่ง ความบริสุทธิ์ของ พระเยซูคริสตและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย Seoul Women's University) กล่าวแสดง ความยินดีและ ศิษยาภิบาลแคซี โซ (ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคนที่สองใน คริสตจักรมันมินเซินทรัล) อธิษฐานขอพร

การแสดงฉลองครบรอบถูกจัดขึ้นในสวนน้ำจืด แห่งเมืองมวนท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายอย่าง

อัศจรรย์ หมอกที่คลปกคลุมพื้นที่เอาไว้ก่อนหน้า นี้ได้จางหายไปและแสงอาทิตย์อ่อนอบอุ่นสาดส่อง ลงมาเหนือพื้นที่ คณะนักร้องกลุ่ม "คริสตัล" และ "ชาวค ออฟ ไทท์" (จากคณะกรรมการพันธกิจศิลป์ ของคริสตจักรมันมิน เซินทรัล) นำเสนอการแสดง การร้องเพลงสรรเสริญ และการเต้นรำพร้อมกับผู้คน ที่เข้าร่วมซึ่งเป็นการยกย่อง สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรง โปรดให้มน้ำจืดที่เมืองมวน

บ่อน้ำจืดที่เมืองมวนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้มาเยือนจำนวนมากนับไม่ถ้วนทั้งจากใน ประเทศและจาก ต่างประเทศโดยคนเหล่านี้ ปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับสถานที่ซึ่งมีฤทธิ์ อำนาจของพระเจ้าเกิดขึ้นด้วยตนเอง ผู้คนส่งคำ พยานเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งเกี่ยวกับการบัพติ ศมาและคำตอบที่พวกเขาได้รับผ่านน้ำจืดที่เมือง มวน มัคานิกาชุนก คิม (อายุ 68 ปี) เป็นพยานว่าเธอได้ รับการรักษาให้หายจากอาการปวดท้องเพราะแผล ใน กระเพาะอาหารด้วยการดื่มน้ำจืดที่เมืองมวนและ หายจากอาการน้ำคั่งใต้ผิวหนังด้วยการทานน้ำจืดที่ ใสของ เธอและหายจากอาการผรุสวลงด้วยการพ่นน้ำ

จืดที่ผสมของเธอ

หลังจากดื่มน้ำจืดที่เมืองมวน คุณคาวา กุชิ ยาซุฮิโร (อายุ 49 ปีจากญี่ปุ่น) ได้รับการรักษาให้ หายจาก โรคมะเร็งต่อมลูกหมากไม่ มีขั้วขนารี เดวิด มุกคาสา (อายุ 48 จากอังกฤษ) ได้รับการรักษา ให้หายจากโรค ลมพิษที่หนึ่งศีรษะ เด็กหญิงแอน นา (อายุ 6 ขวบจากเปรู) ได้รับการรักษาให้หายจาก อาการบาดเจ็บและผม ร่วง ศิษยาภิบาลสแตนลีย์ โบ โก (อายุ 35 ปีจากเคนยา) มีสายตาสีฟ้า และศิษยาภิ บาลสตีโอตัน คูซอช (อายุ 61 ปี) ได้รับการรักษาให้ หายจากโรคเบาหวาน

เด็กชายซาโย แอนทอน จอห์น (อายุ 13 ปีจาก อินเดีย) เดินและพูดไม่ได้เนื่องจากความพิการแต่ กำเนิดแต่เขา เดินและพูดได้หลังจากเขาดื่มน้ำจืดจาก เมืองมวนอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เขาเจริญเติบโตแข็งแรง ตามที่ปรากฏ ให้เห็นผ่านทางคำพยานเหล่านี้ ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าถูกสำแดงให้ปรากฏอย่าง ไม่หยุดยั้งกับผู้คนจาก ทั่วทุกมุมโลกผ่านน้ำจืด ที่เมืองมวน พวกเขาขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้ง ถิ่นแด่พระเจ้า

ความรักไม่ฉุนเฉียว



ศิษยาภิบาลอวูโส ดร.เจอร์รี่ ลี

“ไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควร
ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว
ไม่ขวางจดจำความผิด”
(1 โครินธ์ 13:5)

บางคนโกรธง่ายเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคงการ การแสดงความรู้สึกเช่นนี้ออกมาภายนอกคือการแสดงความฉุนเฉียว

ความรักทำให้จิตใจของมนุษย์คิดในแง่บวก ในทางตรงกันข้าม ความโกรธทำให้จิตใจของบุคคลและทำให้เขาคิดในแง่ลบ ความโกรธทำให้จิตใจมีคมด้วยเช่นกัน ดังนั้นถ้าท่านโกรธ ท่านก็ไม่ได้อยู่ในความรักของพระเจ้าและการเติบโตฝ่ายวิญญาณของท่านจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า

ผู้มารชานสามารถทำให้บุตรของพระเจ้าสะอึกสะอื้นลงด้วยการทำให้เขาโกรธ หลุมพรางหลักที่ผู้มารชานวางไว้ต่อบุตรของพระเจ้าคือความเกลียดชังและความโกรธ

ถ้าเช่นนั้นเราควรทำสิ่งใดเพื่อจะมีความรักฝ่ายวิญญาณที่ไม่ฉุนเฉียว และสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าในฐานะบุตรของพระองค์

1. ความแตกต่างระหว่างการแสดงความเดือดดาลที่ชอบธรรมและการเป็นคนฉุนเฉียว

การเป็นคนฉุนเฉียวไม่ได้หมายถึงการโกรธ การตะโกน การแข่งคำ และการใช้ความรุนแรงเท่านั้น ถ้าใบหน้าของท่านบูดบึ้ง ถ้าสีหน้าของท่านเปลี่ยนไปและถ้อยคำพูดของท่านหยาบคาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความฉุนเฉียว แม้จะมีระดับที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี แต่สิ่งนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความเกลียดชังและความรู้สึกขุ่นเคืองในจิตใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่นี้เห็นลักษณะอาการภายนอกของคนหนึ่งจะทำให้ เราสามารถตัดสินหรือกล่าวโทษว่าเขากำลังโกรธเสมอไป พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถอ่านจิตใจได้อย่างแม่นยำและไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้ได้

ในมัทธิวบทที่ 21 พระเยซูทรงขับไล่ผู้คนที่ค้าขายสิ่งของในพระวิหาร ในเวลานั้นผู้คนแลกเปลี่ยนเงินบนโต๊ะหรือซื้อหรือขายสัตว์ให้กับผู้คนที่มาขังพระวิหารในเยรูซาเล็มเพื่อเข้าร่วมในเทศกาลปัสกา

พระเยซูทรงอ่อนสุภาพมาก พระองค์ไม่ทะเลวาทหรือส่งเสียงดัง และไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงของพระองค์บนท้องถนน แต่เมื่อเห็นสภาพในพระวิหาร พระองค์ก็ทำที่ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง พระองค์ไล่ขับไล่สัตว์ที่อยู่ในพระวิหารออกไป พระองค์ทรงคว้าโต๊ะของคนแลกเงินและคนขายนกพิราบ

เมื่อคนทั่วโลกเห็นพระเยซูทำเช่นนี้เขาอาจคิดว่าพระองค์โกรธ แต่ในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้โกรธ พระองค์มีเพียงความเดือดดาลที่ชอบธรรม พระองค์ต้องการให้คนเหล่านั้นรู้ว่าการทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นมลทินนั้นเป็นความผิดที่ไม่มีใครสามารถยอมรับได้แม้การกระทำเช่นนั้นจะมีจุดประสงค์ที่ดีก็ตาม ความเดือดดาลที่ชอบธรรมนี้เป็นผลมาจากความรักที่มีต่อพระเจ้าผู้ทรงทำให้ความรักสมบูรณ์ด้วยความยุติธรรมของพระองค์

ในมาระโกบทที่ 3 เราอ่านพบว่าพระเยซูทรงพบกับชายมือลีบคนหนึ่งในธรรมศาลาในวันสะบาโต ผู้คนเฝ้าดูพระองค์จะรักษาชายคนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อเขาจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์ว่าละเมิดวันสะบาโต พระเยซูทรงทราบจิตใจของคนเหล่านั้นและตรัสถามเขาว่า “ในวันสะบาโตใหญ่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควรจะทำ การดีหรือทำการชั่ว จะช่วยชีวิตหรือจะสังหารชีวิต” (3:4) คนเหล่านั้นพูดไม่ออก

ในสมัยนั้น คนชั่วร้ายพยายามจะกล่าวโทษและฆ่าพระเยซูผู้ทำเฉพาะการดี ดังนั้นบางครั้งพระเยซูจึงตำหนิ คนเหล่านั้นด้วยคำพูดที่รุนแรง สาเหตุก็เพราะว่าพระองค์ต้องการให้เขาสำนึกและกลับใจจากบาป เช่นเดียวกัน ความเดือดดาลที่ชอบธรรมที่พระเยซูแสดงออกกับพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์นั้นเกิดจากความรักของพระองค์ที่ต้องการปลุกเขาให้ตื่นและนำเขาไปสู่ชีวิต นี่ก็ข้อแตกต่างระหว่างการแสดงความฉุนเฉียวกับการ แสดงความเดือดดาลที่ชอบธรรม คำตักเตือนและข้อตำหนิของบุคคลคนหนึ่งจะทำให้ชีวิตกับดวงวิญญาณได้ก็คือเมื่อคนนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และไม่มีการบาปเท่านั้น

2. ทำไม่ผู้คนจึงฉุนเฉียว

เหตุผลประการแรกที่ผู้คนฉุนเฉียวก็เพราะว่าคนอื่นไม่เห็นพ้องกับความคิดและจิตใจของเขา ท่านแต่ละคนมีแนวคิดและจิตใจที่ต่างกัน เนื่องจากท่านได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม และการสั่งสอนที่ต่างกัน จรรยาบรรณหรือมาตรฐานของการตัดสินของแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ที่ท่านต้องการให้คนอื่นทำ ตามมาตรฐานของท่าน ท่านก็จะมีความรู้สึกขุ่นเคือง

เหตุผลอีกหนึ่งก็เพราะว่าคนอื่นไม่เชื่อฟังท่าน ถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรือท่านคิดว่าท่านมีบางสิ่งที่ดีกว่า ท่านอาจต้องการให้คนอื่นเชื่อฟังท่านแน่นอน เป็นธรรมดาที่ผู้บังคับบัญชาจะคาดหวังกับผู้บังคับบัญชาของตนและเชื่อฟังคำสั่งและลำดับขั้นของอำนาจ แต่การบังคับคนอื่นให้เชื่อฟังถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจบีบบังคับเพียงอย่างเดียวเพื่อทำให้ผู้บังคับบัญชาทำตามแนวคิดของเขาโดยไม่ให้ความสำคัญกับแนวคิดของคนอื่น นี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อผู้คนถูกทำร้ายหรือถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เขาก็จะเกิดความฉุนเฉียว ถ้ามีคนบางคนโกรธเคืองเขาโดยปราศจากเหตุผล ถ้าเขาพบกับความเสียเปรียบ ถ้าผู้ใดบังคับบัญชาของเขาไม่ทำงานตามที่เขาคงการหรือ ตามที่เขาสั่งให้ทำและเมื่อเขาได้ยินคำพูดหยาบคายจากคนอื่นหรือถูกดูหมิ่น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเหตุให้เขาเกิดความฉุนเฉียวได้โดยง่าย

ที่จริงก่อนที่ผู้คนจะมีความฉุนเฉียว ความรู้สึกขุ่นเคืองเกิดขึ้นก่อนในจิตใจของเขา คำพูดหรือการกระทำของคนอื่นจะกระตุ้นความรู้สึกของเขาและจากนั้นความรู้สึกดังกล่าวก็จะแสดงออกมาเป็นความโกรธให้เห็นภายนอก กล่าวคือ ถ้าความรู้สึกของท่านได้รับผลกระทบ นั่นก็หมายความว่าท่านอยู่ห่างจากความฉุนเฉียวเพียงก้าวเดียว แต่ถ้าวางใจเราที่ไม่ได้อยู่ในความรักของพระเจ้าและสิ่งนี้จะมามีอิทธิพลในแง่ลบต่อการ

เติบโตฝ่ายวิญญาณของเรา เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ความจริงได้ตราดที่เราคิดติดอยู่กับความรู้สึกชั่วร้ายเหล่านี้

3. ผลลัพธ์ของผู้คนที่มีความฉุนเฉียว

ในกรณีของเอลีซา ท่านได้รับการคล้อยและสำแดงการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามากกว่าเอลีซาอาจารย์ของท่านเป็นสองเท่า ท่านอายุพรให้หญิงที่ไม่มีบุตรตั้งครรภ์ ทำให้คนตาบอดเป็นขึ้น รักษาคนโรคเรื้อน และเอาชนะกองทัพของศัตรูด้วยการอธิษฐาน ท่านสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดยอัจฉริยะ แต่เอลีซา เสียชีวิตด้วยโรคภัยเมฆาแทนที่จะทำการอย่างยิ่งใหญ่มากมายในช่วงชีวิตของท่าน เป็นเพราะอะไร

เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเอลีซาเดินทางไปยังเมืองเบธเอล ขณะนั้นมีเด็กชายเล็ก ๆ บางคนออกมาจากเมืองและล้อเลียนท่านว่า “อายหัวล้าน จงขึ้นไปเถิด อายหัวล้าน จงขึ้นไปเถิด” (2 พงศกัณฑ์ 2:23) เพราะเอลีซาไม่มีผมและมียูปร่างหน้าตาที่ไม่น่าสนใจ ท่านบอกไม่ให้เด็กชายพวกนั้นทำเช่นนั้นอีก แต่เด็กพวกนั้นก็กลับเหินแสมท่านหนักกว่าเดิม เมื่อท่านทนไม่ได้ก็ออกไปทาบเชิงแข่งเด็กเหล่านั้น จากนั้นมีหมี่ตัวเสียสองตัวออกมาจากป่าและเด็กเด็กชายพวกนั้นเสียชีวิต 42 คน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเยาะเย้ยถากถางอย่างรุนแรงของเด็กชายเหล่านั้น แต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความชั่วที่เอลีซามีอยู่ซึ่งได้แก่ความรู้สึกขุ่นเคืองในจิตใจของท่าน เหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตด้วยโรคภัยของท่าน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าเราที่เป็นบุตรของพระเจ้าต้องไม่ฉุนเฉียวเหมือนที่เยาะเย้ย 1:20 กล่าวไว้ว่า “เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้า”

4. เพื่อไม่ให้เราฉุนเฉียว

น้ำพุจะมีกำลังและพลังงานสะสมมากขึ้นเมื่อมันถูกกดดันเอาไว้ ฉะนั้นน้ำพุจึง “พุ่งออกมา” เมื่อมันถูกปล่อยออกมาอย่างกะทันหัน เช่นเดียวกัน ถ้าท่านเก็บความโกรธเอาไว้ข้างในท่านอาจผ่นช่วงเวลาวิกฤติไปได้แต่ความโกรธของท่านจะระเบิดออกมาสักวัน เพื่อไม่ให้เราฉุนเฉียว เราต้องกำจัดความรู้สึกขุ่นเคืองที่ทำให้จิตใจของเราฉุนเฉียวทิ้งไป สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นการเก็บกดความรู้สึกเอาไว้ แต่เป็นการกำจัดความรู้สึกขุ่นเคืองทุกอย่างทิ้งไปโดยไม่เก็บกดความรู้สึกขุ่นเคืองแบบใดเอาไว้และเป็นการสร้างความดีและความรักไว้ในจิตใจของเรา

แน่นอน เราไม่สามารถกำจัดความรู้สึกขุ่นเคืองทิ้งไปและเติมจิตใจของเราด้วยความดีและความรักได้แบบขามคีน เราต้องพยายามทุกวันอย่างต่อเนื่อง ประการแรก เมื่อเราพบกับสถานการณ์ที่ทำให้เราฉุนเฉียว เราต้องฝึกตนเองไม่ให้โกรธ เมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น ผมขอวิงวอนให้ท่านใช้เวลาคิดว่าความโกรธจะใหญ่ประโชชน์อะไรกับท่าน จากนั้นท่านจะไม่ต้องเสียใจและรู้สึกอายในภายหลัง

ถ้าวางใจไว้วางใจบรรลึงความรักฝ่ายวิญญาณด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ภายหลังเราจะสามารถกำจัดความรู้สึกขุ่นเคืองที่ทำให้เราฉุนเฉียวทิ้งไป ความถี่ของความฉุนเฉียวจะลดลงจนเหลือครั้งหรือสองครั้ง แปรครั้ง และลดลงไปเรื่อย ๆ ตามลำดับ ภายหลังท่านจะมีเพียงความสงบสุขในจิตใจและจะมีคนสร้างปัญหาให้กับเรามาก

พี่น้องชายหญิงที่รักทุกท่าน... ท่านอดทนต่อพี่น้องในความเชื่อแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ท่านฉุนเฉียว ในคริสตจักรหรือไม่ หรือว่าท่านแสดงความโกรธออกมาอย่างง่ายคายไม่ว่าเมื่ออยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงาน พระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ในคริสตจักรเท่านั้น พระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่เราคือพระวิหารของพระองค์และทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ พระองค์ทรงมองเห็นความคิดและจิตใจของแต่ละคนในทุกที่ทุกแห่งและตลอดเวลา ผมอธิษฐานในพระนามของ องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพูดและการกระทำที่บริสุทธิ์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การทรงบำบัตริภคณา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบับบัตริภคณาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์ การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์ การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าเป็นพระคำที่บิดจากการคล้อยของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่เรียกานภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อว่าการรับบัพติศมาด้วยความศรัทธาโดยพระเจ้าผู้ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์ คริสตจักรมีพันธกิจที่เชื่อประกาศถึงความเชื่อของคนผ่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาร่วมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ใดมีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์เท่าใดก็ทำ”</p>

ผมต้องการพบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่

ถาม: ในฐานะบุตรของพระองค์ผมต้องการพบกับพระเจ้าพระบิดาผู้แสนดีของผมและมีประสบการณ์กับพระองค์ ผมควรทำสิ่งใดเพื่อจะได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่

ตอบ: ในเบื้องต้น สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการพบกับพระเจ้าคือท่านควรมีความต้องการที่จะพบกับพระเจ้าด้วยใจร้อน รนเหมือนที่บันทึกไว้ในสุภาษิต 8:17 พระเจ้าทรงรักเราเหนือสิ่งอื่นใดและพระองค์ทรงแสวงหาเราก่อน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าจะไม่บีบบังคับเราให้เปิดจิตใจของคุณออกเพื่อพระองค์จะสามารถเข้ามาในจิตใจเราและพบกับเรา พระเจ้าทรงทำตามความยุติธรรมของพระองค์ พระองค์จะสามารถเข้ามาในจิตใจของเราและพบกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะเปิดจิตใจของเราให้กับพระองค์ (วิวรณ์ 3:20) ความปรารถนาของเราที่จะพบกับพระเจ้าจะรอนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้สึกกับพระองค์ฝ่ายวิญญาณ หลังจากท่านมีจิตใจร้อนรนที่จะพบกับพระเจ้าท่านต้องไปยังสถานที่ซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่ ตอนนี้ผมจะบอกท่านเกี่ยวกับวิธีการสี่อย่างที่พบกับพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในความสว่าง ความจริง ความดี และความรัก

1 ท่านสามารถพบกับพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระคำของพระองค์

หนังสือ 66 เล่มของพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าคือใครและน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับมนุษย์คืออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงรักเราเพียงใด พระคัมภีร์จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ และความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้นตามขนาดของความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ เหตุผลที่ท่านมาซึ่งคริสตจักรและเรียนรู้พระคำของพระเจ้าก็เพื่อจะพบกับพระเจ้าผ่านทางพระคำ เหมือนที่กล่าวไว้ใน 2 ทิโมธี 3:16 ว่า “พระคัมภีร์ตอนได้รับการคล้อยจากพระเจ้า” พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นด้วยการคล้อยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นเรา

ควรเข้าใจความหมายที่แท้จริงด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากนั้นพระคำก็จะมีชีวิตและพลังอำนาจที่สามารถทะลุเข้าไปในทุกส่วนของจิตและวิญญาณรวม ทั้งเข้าไปในข้อกระดูกและไขในกระดูกเหมือนที่บันทึกไว้ในฮีบรู 4:12 เมื่อเราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าที่บอกให้เราทำสิ่งนี้ ไม่ให้ทำสิ่งไหน ให้รักษาสິงนี้ หรือให้ละทิ้งสิ่งไหน ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตของเราจะได้รับการแก้ไขและพระพรมากมายก็จะหลั่งไหลมาหาเรา

2 ท่านสามารถพบกับพระเจ้าโดยการร้องทูลในคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรน

ถ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจร้อนรนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เราจะได้รับการคล้อยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราจะเข้าใจพระทัยและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่บรรจอยู่ในพระคำ นอกจากนี้ เราจะได้รับฤทธิ์อำนาจเพื่อให้อำนาจทำตามพระคำของพระเจ้าด้วยเช่นกัน การอธิษฐานไม่ใช่เป็นการพูดฝ่ายเดียว การอธิษฐานเป็นการสนทนากับพระเจ้า เมื่อบุตรของพระองค์อธิษฐาน พระเจ้าทรงได้ยินเขาและทรงสัมผัสจิตใจของเขาหรือประทานความรู้และความเข้าใจให้กับเขา ด้วยวิธีนี้เราก็สามารถสื่อสารกับพระเจ้าพระบิดา กล่าวคือ เราสามารถมีสัมพันธสัมพันธ์กับพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น ถ้าเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของเราตามกฎของความยุติธรรม เราสามารถพบและมีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านโอกาสเหล่านี้แน่นอน

เราทราบว่าบทที่เมอธัสซาบายาบอกทำสิ่งใดเพื่อจะพบกับพระเจ้าจากการอ่านมาระโก 10:46-52 เขาได้รับคำตอบจากพระเจ้าผู้แสวงหาพระเจ้าผู้ด้วยใจร้อนรนและร้องทูลเสียงดัง เมื่อผู้คนสั่งให้เขาเงียบ เขายังร้องเสียงดังมากขึ้น สาเหตุก็เพราะว่าเขาอยู่ในความสิ้นหวังอย่างมาก ในที่สุดเขาได้พบกับพระเจ้าและตาของเขาที่มองเห็นตามที่เขาคงการ ผู้เผยพระวจนะหลายคน (เช่น เอลียาห์และเปโตร) ก็ร้องทูลในการอธิษฐานของตนเช่นกัน พระเยซูทรงอธิษฐานอย่างสุดกำลังของพระองค์และพระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่ ถ้าท่านร้องทูลด้วยจิตใจที่ร้อนรนเช่นนี้เมื่อท่านอธิษฐานท่านก็จะไม่มีความคิดล่องลอยหรือเกิดการง่วงนอน ดังนั้นเมื่อท่านอธิษฐาน ผมหวังว่าท่านจะอธิษฐานอย่างสิ้นสุดใจของท่านและร้องทูลด้วยความมุ่งมั่นว่าท่านจะได้พบกับพระเจ้าอย่างแน่นอน (เยเรมีย์ 33:3)

3 ท่านสามารถพบกับพระเจ้าจากการร้องเพลงสรรเสริญด้วยจิตใจของท่าน

พระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่พอพระทัยกับการร้องเพลงสรรเสริญ เหมือนที่สดุดี 69:30-31 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์โดยโหมทนาพระคุณ การนั้นจะเป็นที่พอ พระทัยพระเยโฮวาห์มากกว่าว่าผู้หรือว่าผู้ทั้งเขาและกิบ” เมื่อบุตรของพระเจ้ายกย่องพระองค์ด้วยคำสรรเสริญอันไพเราะ พระทัยพระเนตร และพระกรรมของพระเจ้าจะจงตรงไปยังบุตรของพระองค์ นี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงเต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีและความรู้สึกตื่นเต้นใจเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้า ในพระคัมภีร์เราเห็นได้ว่าเหล่าบิดาแห่งความเชื่อถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน บิดาแห่งความเชื่อที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งได้แก่ดาวิด ดาวิดชอบ

ร้องเพลงสรรเสริญเมื่อท่านเฝ้าผู้แกะอยู่เพียงลำพังหรือเมื่อท่านถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในฐานะกษัตริย์ พระเจ้าทรงรักดาวิดและทรงสถิตอยู่กับท่านตลอดเวลาในคำสรรเสริญ เพลงสรรเสริญที่ดาวิดร้องมีพลังอำนาจของความสว่างเช่นกัน เมื่อดาวิดตีพิณวิญญาณชั่วที่เข้าหาอูลเป็นทุกข์ก็ออกไปจากท่านเหมือนที่อธิบายไว้ใน 1 ซามูเอล 16:23 ใน 2 พงศกัศย์ 3 เอลีซาได้รับสัมผัสจากพระเจ้าและพระคำของพระองค์เมื่อนักเล่นเครื่องสายบรรเลงเพลง เมื่อเราสรรเสริญความดี ความรัก และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยวิธีนี้ พระองค์ทรงรับเอาคำสรรเสริญของเราด้วยความยินดีและสำแดงความรักอย่างบริบูรณ์กับเรา

4 ท่านสามารถพบกับพระเจ้าจากการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

บิดาแห่งความเชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมสื่อสารกับพระเจ้าผ่านเครื่องบูชา โดยเริ่มจากอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ กษัตริย์ซาโลมอนพบและมีประสบการณ์กับพระเจ้าแห่งสติปัญญาผู้ประทานพระพรนานาประการด้วยการถวายเครื่องบูชาด้วยสัตว์หนึ่งพันตัว เครื่องบูชาเหล่านี้เทียบเท่ากับการนมัสการในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ ในยอห์น 4:24 พระเยซูคริสต์ว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” พงศกัศย์ ๑ ก็คือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณเป็นการนมัสการที่ยึดเอาพระคำของพระเจ้าเป็น “อาหารแห่งชีวิต” ในจิตใจของเราด้วยการคล้อยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การนมัสการด้วยความจริงหมายถึงการนมัสการซึ่งถวายแด่พระเจ้าด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าง

สิ้นสุดกาย ใจ ความตั้งใจ และด้วยการอุทิศตน สิ่งนี้เป็นการนมัสการด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าด้วยความชื่นบาน การขอบพระคุณ การอธิษฐาน การสรรเสริญ การประพฤติ และการถวายทรัพย์ พระคุณจากเบื้องบนจะลงมาหาเราเมื่อเรานมัสการอย่างสิ้นสุดใจด้วยจิตวิญญาณและความจริง เราจะเปี่ยมล้นไปด้วยความหวังสำหรับแผ่นดินสวรรค์ สันติสุข และความชื่นชมยินดี สิ่งนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของชีวิตและสันติสุข ถ้าเรารักษาพระองค์เช่นนี้ไว้ในชีวิตของเราเป็นอย่างไร เราก็สามารถสัมผัสกับพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาเสมอ เราสามารถพบกับพระเจ้าทุกวัน



ครอบครัวของคุณบ็อกโก ฮานกับมัคนายกอาวูโสฮุนจู โอ (จากซ้าย) คุณบ็อกโก ฮาน เอียนเขลลูกสาวของเขา คุณคัสซุเซนภรรยาของเขา มัคนายกอาวูโสฮุนจู โอ และเอียนซูลูกชายของเขา

ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม ภรรยาผมมาจากมาเลเซีย ผมกับภรรยาเป็นคนหูหนวกและเป็น ใบ เราแต่งงานเมื่อปี 2008 และมีลูกสาวหนึ่งคนและลูกชายหนึ่งคน ขอบอกพระเจ้าที่ลูกทั้งสองได้ยืนเป็นปกติ นี่เป็นพระคุณและความรักของพระเจ้า

ทารกในครรภ์มีโอกาสเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ในภาวะสมองตาย

ผมเริ่มมีความเชื่อด้วยการมีประสบการณ์กับความรักอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าในช่วงที่ลูกคนที่สองของผม ได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่าง ๆ ของเขา

สิ่งนี้เกิดขึ้นในปี 2011 เมื่อภรรยาของผมตั้งครรภ์ได้หกเดือน เราได้รับผลของการทำอัลตราซาวด์และหมอ บอกเราว่าทารกในครรภ์อาจเป็นไขสันหลังบกพร่อง ไขสันหลังบกพร่องเป็นภาวะที่มีส่วนของ

“ด้วยคำอธิษฐานแห่งฤทธิ์อำนาจ ลูกชายของผมก็ฟื้นคืนชีพ และเขาหายจากโรคต่าง ๆ ของเขา”

คุณบ็อกโก ฮาน (พันธกิจกับคนใบ้-คนหูหนวก)

กระเพาะอาหาร ขึ้นขึ้นไปข้างบนในช่องอกผ่านรูเปิดของกระบังลมที่หลอดอาหารผ่านลงมา หมอบอกให้ผมไปโรงพยาบาล อีกแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่า เราพาลูกของเราไปโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยและทำการตรวจสอบทาง การแพทย์ในเชิงลึก ผลการตรวจเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน

“ไขสันหลังบกพร่องของเด็กอยู่ในภาวะที่รุนแรงมากจนทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นและส่วนที่เลื่อนออกไป นั้น ได้กดทับปอดของเขา ตอนนี้เด็กกำลังอยู่ในอันตราย ดังนั้นเด็กมีโอกาสเสียชีวิตในครรภ์หรือถึงแก่กรรม ของคุณจะคลอดเด็กออกมาอย่างปลอดภัย แต่เขามีโอกาสอย่างมากที่จะเสียชีวิต แม่เราจะซื้อชีวิตเอาไปได้ แต่เขาจะมีชีวิตอยู่ในภาวะสมองตาย”

ผมกับภรรยากลับบ้านด้วยความรู้สึกช็อกและร้องไห้อยู่หลายวัน จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจกับ คนใบ้-คนหูหนวกให้คำปรึกษากับเรา ท่านอธิษฐานถึงการรักษารักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์และการถวายสัตย์ลงอย่างสมบูรณ์ ท่านบอกเราเช่นกันว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่สามารถปกป้องลูกของเรา

ในเวลานั้น ผมไม่ได้รักษารักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์และไม่ได้ถวายสัตย์ลงอย่างสมบูรณ์เช่นกัน แต่ผมกลับใจจากอดีต ของผมหลังจากผมพบกับอาจารย์ท่านนี้และเริ่มรักษารักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ ผมยังคำนวณสัตย์ลงของรายได้ที่ผม ได้รับในปี 2011 และถวายสัตย์ลงนั้นแด่พระเจ้าเช่นกัน และผมได้รับเอาคำอธิษฐานของ ดร. แกร์ร็อก ลี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2011 เอียนซูลูกชายของผมเกิดมาอย่างปลอดภัย แต่เขาต้องรับการผ่าตัดภาวะไขสันหลังบกพร่องและไขสันหลังที่ขาหนีบของเขา ดังนั้นเขาต้องอยู่ในตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด

ในเดือนตุลาคม 2011 เอียนซูลูกชายของผมออกจากโรงพยาบาล แต่เขายังมีโรคหอบหืดในวัยเด็ก ภาวะ ความดันโลหิตผิดปกติในปอดสูง ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปอดคานชาย ผิดปกติ ภาวะล้มเลือดกระจายทั่วไปในหลอดเลือด และการกีดการหายใจในทารกแรกเกิด สำหรับเราที่ เป็นคนใบ้และหูหนวกไม่ใช่เรื่อง

ง่ายที่จะเลี้ยงดูเขา

เขาหายเป็นปกติด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

มัคนายกอาวูโสฮุนจู โอ (อาสาสมัครสำหรับพันธกิจกับคนใบ้-คนหูหนวก) รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของเรา เธอเข้าร่วมในการประชุมอธิษฐานของศูนย์การอธิษฐานมันมินเป็นเวลาหนึ่งปีกับเอียนซูลูกชายและอธิษฐานเพื่อ สุขภาพของเขาด้วยความรักและการอุทิศตน ผมกับภรรยาอธิษฐานในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียล

เอียนซูลูกชายวัยหกเดือน ๗ มากมายโดยคำอธิษฐานของ ดร. ลีและคำอธิษฐาน โดยใช้ผ้าเช็ดหน้า (กิจการ 19:11-12) เรารู้สึกปวดใจเนื่องจากเราไม่สามารถทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับเขาเป็นอย่างดีเนื่องจากความพิการของเขา แต่ขอขอบคุณพระเจ้าที่มัคนายกอาวูโสฮุนจู โอ ได้เอาใจใส่ดูแลเขาเป็นอย่างดี

ในไม่ช้า สุขภาพของเอียนซูลูกชายก็ดีขึ้นด้วยคำอธิษฐานของ ดร. ลีและเขาหายจากโรคต่าง ๆ ของเขา ในที่สุดเขาเขา เรียนในโรงเรียนอนุบาล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2013 เราขอขอบคุณและถวายเกียรติทั้งสิบแด่พระเจ้าผู้ทรงทำให้ ลูกชายของผมซึ่งถูกกำหนดไว้สำหรับความตายได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก



ลูกชายของคุณบ็อกโก ฮานหมดโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกได้ แต่เขาได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่าง ๆ ด้วยคำอธิษฐานของ ดร. แกร์ร็อก ลีและเวลานี้ เขากำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ และมีสุขภาพดี (คาเนียนเป็นภาพของเอียนซูลูกชายที่เพิ่งออกมาจากครรภ์มารดา)

ข่าวต่างประเทศ

การประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าในคริสตจักรความบริสุทธิ์มันมินในโรปี ประเทศเคนยา

เด็กอายุสามขวบที่เดินไม่ได้ ตอนนี้เดินได้แล้ว

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 มีการจัดประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าขึ้นในคริสตจักรความบริสุทธิ์ มันมิน ในโรปี เคนยากับบิชอป ดร. เมียงโซ ของ (ประธานของสหคริสตจักรความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ใน แอฟริกา) ท่านวางผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจบนผู้ป่วยและอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น ผู้คนจำนวนมากได้รับ การรักษาให้หายจากโรคเกี่ยวกับสายตา โรคกระแฉ่ง โรคเอดส์ โรคอัมพาต โรคมาลาเรีย โรคหัวใจ และโรค หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

ในบรรดาคนเหล่านั้นมีเด็กชายอายุสามขวบคนหนึ่งซึ่งขาของเขาไม่มีแรงจนทำให้เขาเดิน ไม่ได้มาตั้งแต่เกิด ขาของเขามีแรงขึ้นและเดินได้ด้วยตนเองหลังจากเข้ารับเอาคำอธิษฐาน ผู้คนที่เข้าร่วมการประชุมล้วนถวาย เกียรติแด่พระเจ้าด้วยเสียงร้องแห่งความยินดี

เด็กชายคนนี้มีชื่อ เรน โอพอยจากมาคอนเงินซึ่งตั้งอยู่ห่างจากคริสตจักร 7 กิโลเมตร เอียน อะคา ที่อายุ 14 ปี ของเขานำเขามาที่คริสตจักรและเขาเรียนในชั้นตรีฯ อย่างขยันขันแข็ง ในเวลาเดียวกัน เขาได้ร่วมในการประชุม การรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้ากับน้องชายของเขาด้วยใจปรารถนาและเขาหาทางที่จะทำให้องค์พ่อของเขาได้หายจากโรค ได้รับคำอธิษฐาน เพื่อนบ้านของเขาประหลาดใจอย่างมากที่เห็นเด็กชายซึ่งเดินไม่ได้มาก่อนสามารถเดิน ได้ด้วย ตนเอง คนเหล่านั้นพูดด้วยความอัศจรรย์ใจว่า “เกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้”

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC : 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org (มีคำเทศนาภาษาไทย)

Thai

หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเชิร์ช

จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net

